

Số: 37/LĐLĐ

Long Biên, ngày 23 tháng 3 năm 2020

V/v triển khai những giải pháp mới trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Kính gửi : Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Trong thời gian qua các cấp công đoàn quận Long Biên đã kịp thời vào cuộc, tích cực, chủ động, nỗ lực phối hợp với các cơ quan liên quan, người sử dụng lao động để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, đoàn viên, người lao động và cơ quan chức năng phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh đã chuyển sang giai đoạn mới, tiếp tục diễn biến phức tạp hơn, nguy cơ dịch bệnh có thể lan rộng trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện văn bản số 151/LĐLĐ ngày 13/3/2020 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội về triển khai những giải pháp mới trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch Covid-19; kế hoạch số 224-KH/QU ngày 20/3/2020 của Quận ủy Long Biên về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19; Ban thường vụ LĐLĐ Quận đề nghị các cấp công đoàn trên địa bàn Quận tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Quận trong thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận; cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cần nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Kiên trì và thực hiện đúng phương châm phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay là “khẩn trương, kiên quyết, bình tĩnh, đúng mực, không chủ quan, không chần chừ, chủ động phát hiện và ngăn chặn triệt để, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan”; thực hiện đầy đủ tinh thần Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN 36 là “gắn kết và chủ động thích ứng”, phát huy mạnh mẽ vai trò của các cấp Công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động người lao động ủng hộ, chủ động tự thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch; hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc và cách ly theo quy định khi có yêu cầu của cơ quan chức năng nhằm đảm bảo khoanh vùng, dập dịch triệt để.

2. Thông qua tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, quyết tâm kiểm soát dịch, không để lây lan. Công đoàn cơ sở tuyên truyền để người sử dụng lao động và người lao động thực hiện nghiêm hướng dẫn số 1133/BYT-MT ngày 09/3/2020 của Bộ Y tế (gửi kèm) về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá, khu nhà trọ của người lao động bằng nhiều hình thức (áp phích, tờ rơi, loa phát thanh, công nghệ thông tin...) nhằm chuyển tải một cách chính xác, đơn giản, dễ hiểu để người lao động cùng hiểu rõ về dịch bệnh, hiểu về những điều cần phải làm và những điều không được làm để phòng, chống dịch từ nhà, khi sử dụng phương tiện công cộng, ra chỗ đông người, đến nhà hàng, siêu thị, đi làm nơi công sở, trong nhà máy...đảm bảo an toàn.

3. Từ thực tiễn tình hình của đơn vị, doanh nghiệp, công đoàn cần phối hợp với chính quyền và người sử dụng lao động tuyên truyền, vận động người lao động nỗ lực chung tay cùng doanh nghiệp vượt khó; đề xuất các giải pháp hỗ trợ người lao động về trông giữ, quản lý con cái trong thời gian học sinh nghỉ học; đảm bảo việc làm thường xuyên, liên tục; xem xét đề xuất giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nghỉ phép năm, trợ cấp ốm đau, hỗ trợ khó khăn....để đảm bảo thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động xây dựng phương án chi trả tiền lương ngừng việc và các khoản phúc lợi khác cho NLĐ trong thời gian bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19 theo đúng quy định; giám sát thực hiện các nội dung trên và thông tin kịp thời cho người lao động biết để họ an tâm làm việc, lao động sản xuất. Đề xuất với người sử dụng lao động ở những doanh nghiệp có điều kiện tổ chức đào tạo lại người lao động để họ chuyển đổi nghề nghiệp và thích nghi với tình hình mới.

4. Vào thời điểm thích hợp, các cấp công đoàn, nhất là công đoàn trong các doanh nghiệp chủ động chỉ đạo hoặc phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hội nghị, tọa đàm bàn giải pháp thực hiện việc **Công đoàn chung tay cùng doanh nghiệp khắc phục hậu quả Covid-19**, động viên, khích lệ người lao động đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng suất lao động để đạt được “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

5. Thông tin về đường dây nóng nhằm tiếp nhận, xử lý và chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, Sở Y tế và các bệnh viện trên địa bàn. Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, diễn biến dịch bệnh trên cả nước nói chung, thành phố Hà Nội, quận Long Biên nói riêng và các thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh từ các kênh thông tin chính thống: Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Website Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế, Website Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế; Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội; các báo của Thành phố, Hà Nội mới, Phụ nữ thủ đô, Tuổi trẻ Thủ đô, An ninh Thủ đô, Lao động Thủ đô...., công giao tiếp điện tử Thành phố, Công đoàn Hà Nội và của quận Long Biên.

Ban thường vụ LĐLĐ Quận đề nghị Công đoàn cơ sở nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Kịp thời phản ánh, báo cáo tình hình về Liên đoàn Lao động quận Long Biên theo quy định.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP;
- Ban Dân vận Quận ủy;
- Công đoàn cơ sở;
- Lưu VP, TG.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Phan Thị Thu Hằng